

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TỈNH HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 708/BC-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 12 năm 2024

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Tình hình chấp hành pháp luật năm 2024**  
(Trình Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII)

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại Điều 109 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra về tình hình, kết quả thực thi pháp luật năm 2024 như sau:

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với những đánh giá trong các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác nội chính và báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh về tình hình hoạt động năm 2024; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và một số hoạt động quản lý nhà nước khác**

**1. Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội**

Nhìn chung năm 2024, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được triển khai theo kế hoạch và đạt kết quả khả quan. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả và sâu sát.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được quan tâm, tập trung chỉ đạo. Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng và chỉ đạo hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương triển khai tích cực, có chất lượng. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm quân số theo quy định; tổ chức giao, đón nhận quân; huấn luyện chiến sĩ mới, dân quân tự vệ cho các đối tượng theo đúng kế hoạch; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê; diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn cho thị xã Kỳ Anh đạt kết quả xuất sắc.

An ninh chính trị, an toàn xã hội tiếp tục ổn định, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng. Các vấn đề về an ninh kinh tế, an ninh tôn giáo được tập trung chỉ đạo giải quyết.

Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn gian thông nhưng tai

nạn giao thông tăng so với cùng kỳ, xảy ra 347 vụ đường bộ, làm chết 190 người, bị thương 214 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 03 vụ, làm 01 người chết, 01 người bị thương. Xảy ra hiện tượng, một số đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đi xe máy lạng lách, đánh võng, rú ga trên một số tuyến đường trên địa bàn.

Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm. Tình hình cháy giảm: xảy ra 74 vụ cháy, không có thiệt hại về người, thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng, 18,2 ha rừng, thực bì.

Bên cạnh đó, qua giám sát chuyên đề về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ giai đoạn 2021 - 2024 trên địa bàn tỉnh, cho thấy một số vấn đề cần được quan tâm: công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật dân quân tự vệ chưa được quan tâm đúng mức; quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; công tác nắm tình hình tư tưởng của công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa sâu sát; một số công dân dùng thủ thuật, không hợp tác trong công tác khám tuyển để trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách cho quân nhân xuất ngũ còn thấp; khó khăn về đăng ký, quản lý nguồn dân quân tự vệ, thao trường, bãi tập cho lực lượng dân quân tự vệ...

## **2. Công tác đấu tranh, phòng chống và xử lý tội phạm**

Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai toàn diện, quyết liệt, có hiệu quả các mặt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần giữ vững an ninh - trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thành lập, đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm hình sự tiếp tục đạt hiệu quả cao: điều tra khám phá 394 vụ, 972 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 90%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 94%), từng bước kiềm chế tội phạm hình sự (giảm 4,6% so với năm 2023). Một số vụ được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao như: phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào bắt gọn 155 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng; bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, giải cứu thành công 36 người về nước an toàn; triệt xóa đường dây buôn bán hơn 1000 khẩu súng...

Tuy vậy về trật tự an toàn xã hội còn nổi lên một số vấn đề đáng quan tâm: tình hình tội phạm trên địa bàn được phát hiện, xử lý tuy giảm về số vụ nhưng tăng về số người phạm tội so với cùng kỳ năm 2023<sup>1</sup>; Tội phạm về ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào; tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

<sup>1</sup> Số liệu báo cáo của Viện Kiểm sát (VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 795 vụ 1.639 bị can (giảm 9 vụ = 1,1%, tăng 184 bị can = 12,6%)

với thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản. Các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã được triển khai, thực hiện đồng bộ, tuy vậy tình hình tai nạn giao thông đường bộ chưa được kiềm chế hiệu quả.

Trong lĩnh vực này vẫn còn một số hạn chế, cần phải khắc phục, đó là: Viện kiểm sát nhân dân đã không phê chuẩn 01 Lệnh khám xét của Cơ quan điều tra; ban hành quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố 01 vụ 01 bị can. Cơ quan điều tra hủy bỏ 01 quyết định không khởi tố vụ án; thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 6 vụ 12 bị can theo yêu cầu của Viện Kiểm sát.

### **3. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân**

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm<sup>2</sup>. Tập trung rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng kéo dài. Tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại trụ sở tiếp dân của tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc, tạo được niềm tin của nhân dân.

Tuy vậy, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: việc phát hiện các yếu kém, sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật qua công tác thanh tra, kiểm tra để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục, sửa đổi vẫn còn hạn chế. Công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị, địa phương vẫn chưa được quan tâm đúng mức; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu một số nơi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa rõ nét, chưa chủ động trong theo dõi tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc; việc ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, tích hợp, khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, một số vụ việc đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn cố tình khiếu kiện vượt cấp ra các cơ quan Trung ương gây mất ổn định tình hình...

### **4. Công tác cải cách hành chính**

Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, có nhiều đổi mới, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn.

<sup>2</sup>Toàn tỉnh tổ chức tiếp: 4.487 lượt công dân; số người được tiếp: 5.848 người; số vụ việc: 3.781 vụ việc. Số đoàn đông người được tiếp 63 lượt đoàn, số người được tiếp 1.317 người (trong đó: số vụ việc tiếp lần đầu 131 vụ việc, số vụ việc tiếp nhiều lần 53 vụ việc); các cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận 4.064 đơn KNTC,KNPA, trong đó số đơn đủ điều kiện xử lý 2.839.

Các chỉ số về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh đều tăng và xếp thứ hạng cao trong khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.

Hoàn thiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; hoàn thiện trình cơ quan có thẩm quyền đề án mở rộng địa giới thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại 2, đề án thị trấn Nghèn đạt tiêu chí đô thị loại 4. Một số đơn vị sự nghiệp công lập được kiện toàn, sắp xếp theo quy định<sup>3</sup>.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế: Khó khăn trong thực hiện tinh giản biên chế theo Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 và Quy định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị<sup>4</sup>. Việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP khó triển khai, do nhiều đơn vị có quy mô nhỏ, không có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, không hoạt động trên cùng địa bàn. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật gặp nhiều khó khăn do đó ảnh hưởng đến kiện toàn sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập. Việc phân cấp, phân quyền và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tuyển dụng, quản lý, bố trí cán bộ, công chức, viên chức còn vướng mắc, chưa phát huy được tính tự chủ của đơn vị chủ quản; một số đơn vị cấp huyện còn lúng túng, thiếu chủ động. Công tác tuyển dụng viên chức còn chậm dẫn đến nhiều đơn vị, địa phương thiếu người làm việc so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao nhưng chưa có phương hướng, biện pháp xử lý dứt điểm ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ và hoàn thành nhiệm vụ.

## **5. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật**

Công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật đã được các cấp, các ngành quan tâm, ngày càng đi vào nề nếp; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước được ban hành kịp thời, đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần củng cố, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý nhà nước trên địa bàn.

Tuy vậy, công tác kiểm tra, rà soát văn bản tại một số đơn vị chưa thường xuyên, hiệu quả, do đó, vẫn còn có một số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh chưa sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc công bố hết hiệu lực kịp thời để đảm bảo phù hợp với quy định mới của cấp trên. Qua công tác kiểm tra, xử lý, rà

<sup>3</sup> Thực hiện quy trình thông qua Đề án sáp nhập Trường Đại học Hà Tĩnh thành trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tổ chức lại Trung tâm Y tế các huyện: Hương Khê, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Sơn và thành phố Hà Tĩnh. Kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ đối ngoại Hà Tĩnh trực thuộc Sở Ngoại vụ; Trung tâm Dịch vụ Hạ tầng và Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Can Lộc; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Xuyên; Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh; Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã Hồng Lĩnh; Trung tâm Công báo - Tin học.

<sup>4</sup> Hà Tĩnh phải giảm 5% biên chế công chức (giảm 113 biên chế) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách Nhà nước (giảm 2.653 biên chế) so với năm 2021.

soát văn bản của Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật còn sai sót về nội dung, thẩm quyền, thể thức...

Mặt khác, một số đề án, chính sách được ban hành để khuyến khích phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đầu năm đến nay không phát sinh kinh phí giải ngân do không tìm được đối tượng thụ hưởng hoặc tỷ lệ giải ngân thấp vì chưa thực sự phù hợp với thực tiễn nên không nhận được sự quan tâm. Điều này, đặt ra trách nhiệm của các cơ quan trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

## **II. Kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp**

### **1. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp**

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã chủ động đề ra nhiều giải pháp đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự<sup>5</sup>, chú ý đảm bảo việc phê chuẩn các lệnh, quyết định khi đủ căn cứ; kiên quyết yêu cầu thụ lý, khởi tố khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật; kiểm sát chặt chẽ hoạt động tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. Công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được chú trọng, nâng cao chất lượng. Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và giải quyết, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp tiếp tục được quan tâm. Thông qua công tác kiểm sát đã phát hiện những vi phạm, sai sót trong hoạt động tư pháp và ban hành nhiều kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu cơ quan Điều tra, Tòa án và cơ quan Thi hành án tiếp thu, khắc phục. Số lượng, chất lượng, hiệu quả các bản kiến nghị đặc biệt là kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hoạt động quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát vẫn còn có hạn chế, thiếu sót là: Tiến độ giải quyết một số vụ, việc còn chậm; còn có 4 vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có trách nhiệm của Viện kiểm sát, chiếm tỷ lệ 0,48% (tỷ lệ của Ngành quy định ≤ 3%).

### **2. Công tác xét xử và thi hành án hình sự**

Tòa án nhân dân hai cấp đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ. Việc xét xử các vụ án hình sự được bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Xét xử kịp thời,

<sup>5</sup> Năm 2024, VKSND hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 990 vụ 1.987 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết: 839 vụ 1.528 bị can, trong đó, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố: 760 vụ 1.505 bị can. VKSND hai cấp đã giải quyết 761 vụ 1.523 bị can trên tổng số 761 vụ 1.523 bị can thụ lý, đạt tỷ lệ 100%, trong đó, quyết định truy tố 757 vụ 1.514 bị can; thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 830 vụ 1.702 bị cáo sơ thẩm và 156 vụ 264 bị cáo phúc thẩm.

nghiêm minh các vụ án, đặc biệt là các vụ án lớn, các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trong năm 2024, đã thụ lý, giải quyết 3.681/4.213 vụ, việc, đạt tỷ lệ 87,4%, tăng 192 vụ, việc (4,8%). Chất lượng tranh tụng được bảo đảm. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải; hạn chế đến mức thấp nhất việc đề án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng công tác tương trợ tư pháp.

Toà án đã chủ động phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan Công an và các cơ quan liên quan tổ chức xét xử 156 phiên tòa trực tuyến (151 vụ án hình sự, 01 vụ án dân sự, 04 vụ án hôn nhân gia đình) đảm bảo các hoạt động xét xử được tổ chức đúng thời hạn, giảm thiểu chi phí và thời gian đến phiên tòa.

Tuy nhiên, công tác xét xử vẫn còn những tồn tại, hạn chế: tỷ lệ hủy, sửa các loại án do nguyên nhân chủ quan chiếm 0,38% (hủy 07 vụ<sup>6</sup>, sửa 07 vụ<sup>7</sup>).

### **3. Công tác thi hành án dân sự**

Cơ quan thi hành án dân sự đã chỉ đạo, rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành; sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong công tác thi hành án tiếp tục được tăng cường; quan tâm công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ.

Thi hành xong 4.046 việc/4.544 việc có điều kiện thi hành, chiếm tỷ lệ 89,04 %; thi hành xong 197,85 tỷ đồng/405,15 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 48,83%.

Nhìn chung công tác thi hành án dân sự vẫn còn nhiều khó khăn và hạn chế: Số việc, tiền chuyển kỳ sau còn nhiều; có vụ việc án trọng điểm kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết xong<sup>8</sup>. Vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình tổ chức thi hành án. Đơn thu phát sinh nhiều, tăng so với năm 2023 (phát sinh 47 đơn, tăng 14 đơn).

### **III. Một số kiến nghị, đề xuất**

Năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng, tiến tới Đại hội Đảng các cấp lần thứ XX; trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp; để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, chính quyền các cấp và các ngành nội

<sup>6</sup> Hủy hình sự 02 vụ; dân sự 04 vụ; kinh doanh thương mại 01 vụ.

<sup>7</sup> Sửa hình sự 01 vụ, dân sự 06 vụ.

<sup>8</sup> Vụ việc tranh chấp đất đai giữa ông Nguyễn Văn Sơn và các con của bà Võ Thị Lương tại huyện Hương Khê. Hiện nay đang chờ UBND huyện Hương Khê xác định rõ nguồn gốc đất liên quan đến việc thi hành án để tổ chức thi hành.

chính cần quan tâm một số vấn đề sau:

1. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình; tập trung lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội; tích cực đấu tranh, phòng ngừa, không để các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục gia tăng. Chỉ đạo ngành Công an tăng cường các giải pháp hữu hiệu để phòng, chống và đấu tranh có hiệu quả hơn đối với tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, trong đó cần chú trọng một số giải pháp như: công tác tuyên truyền, thông tin về phương thức, thủ đoạn phạm tội để nâng cao ý thức pháp luật, cảnh giác của người dân.

Thực hiện nghiêm túc quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc kéo dài. Tập trung xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo quy định pháp luật. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Thực hiện thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra tình trạng chông chéo trong thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Đẩy mạnh hoạt động của các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Tổ chức tập huấn cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

2. Đề nghị các cơ quan Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ của mình, tích cực đổi mới phương thức hoạt động, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực nghiệp vụ và bản lĩnh, trách nhiệm của cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tiếp tục thực hiện cải cách Tư pháp theo nội dung Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, thực hiện nghiêm túc hoạt động tranh tụng tại phiên tòa và đảm bảo quyền tham gia của Luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tích cực ban hành kiến nghị, kháng nghị đúng và phù hợp theo quy định; thường xuyên kiểm sát việc tiếp thu, khắc phục những sai phạm của các cơ quan, đơn vị mà Viện Kiểm sát đã phát hiện và có kiến nghị. Xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ án dân sự là nhiệm vụ trọng tâm, chủ đạo của chức năng kiểm sát tư pháp.

Ngành Tòa án: chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng xét xử; giảm tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; hạn chế thấp nhất việc sửa chữa, bổ sung các bản án, quyết định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời uốn nắn những sai sót trong quá trình thụ lý, xét xử, giải quyết các

vụ việc, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 21/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến góp phần giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí cho xã hội và người dân.

Ngành Thi hành án dân sự: quyết liệt, tổ chức thi hành án có hiệu quả đối với các vụ việc có điều kiện thi hành; các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc liên quan đến tổ chức Tín dụng, ngân hàng để giảm lượng án tồn chuyển kỳ sau và nâng cao tỷ lệ giải quyết đối với loại án này. Chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở các xã, phường, thị trấn, các khu dân cư để đôn đốc, thuyết phục các đương sự và gia đình người phải thi hành án tự nguyện thi hành.

Trên đây là ý kiến tham tra của Ban Pháp chế, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh, Cục THADS tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ<sub>2</sub>.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Nhuận**